



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา คือตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักปลัด และรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ในวัน เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ตามคำสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ทำการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ตามลำดับ ดังนี้

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ หมายเลข	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	๐๑	นายอดุลย์ พันธุ์กุ่ม	คนงานประจำรถขยะ
๒	๐๒	นายรัตนกร นามบุญลือ	คนงานประจำรถขยะ
๓	๐๑	นางสาวกฤษณากร จะชาลี	ผู้ดูแลเด็ก

ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบหมายเลข ๐๑ นายอดุลย์ พันธุ์กุ่ม

ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัวสอบหมายเลข ๐๒ นายรัตนกร นามบุญลือ

ลำดับที่ ๓ เลขประจำตัวสอบหมายเลข ๐๓ นางสาวกฤษณากร จะชาลี

มารายงานตัวในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

๑. ผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้นั้นและจะเรียกผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปแทน
๓. ผู้นั้นมีเหตุทำให้ไม่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จะยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้นั้นและจะเรียกผู้ที่อยู่ลำดับถัดไปแทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นาย รุ่งศักดิ์ ดิลกลาภ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ